

Thành phố Santa Clara

Thông tin vào ngày 5 tháng 6

Bầu cử thành phố đặc biệt

Cập nhật cộng đồng

Thông tin bầu cử đang được cung cấp như một dịch vụ công cộng của Thành Phố Santa Clara. Thông tin chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục.

Thông tin cho ngày bầu cử đặc biệt 5 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Santa Clara

Xin cùng nhau đi bầu

Khi nào có cuộc bầu cử?

Ngày bầu cử là ngày 5 tháng 6 năm 2018. Ngày cuối cùng để ghi danh bầu cử là ngày 21 tháng 5 năm 2018. Lá phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu được gửi vào ngày 7 tháng Năm. Ngày cuối cùng để yêu cầu bỏ phiếu bằng Thư Lá Phiếu là ngày 29 tháng 5 năm 2018. Bạn phải ghi danh bỏ phiếu trước khi bạn có thể yêu cầu bỏ phiếu bằng lá phiếu qua thư. Quý vị có thể yêu cầu lá phiếu Bầu-Bằng-Thư tại [www.sos.ca.gov/elections/voter-registration / vote-mail](http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail)

Làm thế nào tôi có thể ghi danh bỏ phiếu?

Nếu bạn chưa ghi danh bầu cử và bạn muốn làm như vậy, bạn phải ghi danh trước ngày 21 tháng 5,

2018. Bạn có thể tìm thấy các mẫu đơn ghi danh tại Tòa Thị Chính Santa Clara hoặc ghi danh bỏ phiếu trực tuyến bằng cách truy cập: registertovote.ca.gov

Làm thế nào tôi có thể bỏ phiếu sớm?

Bắt đầu từ ngày 7 tháng 5, tất cả các cử tri Santa Clara đã ghi danh có thể bỏ phiếu sớm bằng cách đến văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri của Quận, tại 1555 Berger Drive, Tòa Nhà 2, San Jose, CA 95112, mở cửa 8 AM

5 giờ chiều, thứ Hai-thứ Sáu.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 5, cư dân Santa Clara cũng có thể bỏ phiếu tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Sớm của Santa Clara, nằm ở Thư Viện Công Viên Trung Tâm, 2635 Homestead Road, Santa Clara, CA 95051 và mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Về việc bỏ phiếu qua hộp thư?

Tất cả các lá phiếu được trả lại phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, ngày 5 tháng Sáu, để được chấp nhận. Quý vị cũng có thể bỏ phiếu bầu đã hoàn thành của mình tại bất kỳ Hộp Phiếu Bầu Cử chính thức nào tại:

Văn phòng đăng ký cử tri, đặt tại 1555 Berger Drive, Tòa nhà 2, San Jose, CA 95112

Bất kỳ địa điểm bầu cử khu vực nào ở Santa Clara trong ngày bầu cử.

Trang web bỏ phiếu qua Hộp thư được chỉ định. Bạn có thể tìm thấy các trang web tại:

www.sccgov.org/sites/rov/vbm/pages/returningmail.aspx

Khi bỏ phiếu qua hộp thư, hãy nhớ :

KÝ TÊN VÀO MẶT SAU LÁ PHIẾU CỦA BẠN!

Làm thế nào tôi có thể tìm thấy khu của tôi?

Quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp tại khu vực bỏ phiếu địa phương của quý vị vào ngày Bầu Cử.

Quý vị có thể tìm thấy khu bầu cử của mình bằng cách truy cập trang web của Sở Ghi Danh Cử Tri Santa Clara tại:
eservices.sccgov.org/rov/

Thông tin về Biện Pháp A

Câu Hỏi liên quan tới lá phiếu của Biện Pháp A

Theo phương thức bầu cử của Hội Đồng Thành Phố và cách thức bầu :

Hiến chương Thành phố sẽ được sửa đổi: thành lập hai quận hạt bắt đầu từ năm 2018 để đại diện cho ba thành viên hội đồng; và khi nào có, sẽ thi hành biểu quyết Bầu lựa chọn được xếp hạng để cho phép các cử tri chọn ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn để xác định người chiến thắng trong cuộc bầu cử của tất cả các viên chức của thành phố được bầu chọn.

CÓ

KHÔNG

H: Biện pháp A là gì?

Đ: Biện pháp A là biện pháp bỏ phiếu quy định một bản sửa đổi điều lệ được đề nghị cập nhật cách thức mà các viên chức địa phương trong tương lai sẽ được bầu.

H: Biện pháp A được phát triển như thế nào?

Đ: Biện pháp A được phát triển sau hơn một năm có sự tham gia của cộng đồng dân chúng, bao gồm hai ủy ban riêng biệt bao gồm các cư dân thành phố tình nguyện của thành phố đã nhận được ý kiến từ hàng trăm cư dân thông qua 16 phiên điều trần công khai và trực tuyến của Thành phố. Hội đồng Thành phố đã đồng ý bỏ phiếu để đặt Biện pháp A vào Lá phiếu Tháng Sáu.

H: Biện pháp A sẽ làm gì?

Đ: Nếu được ban hành, Biện pháp A sẽ cập nhật cách thức cử tri Santa Clara bầu chọn các viên chức địa phương như sau:

Thiết lập hai khu bầu cử, với các cử tri đã ghi danh bầu ra ba Thành Viên Hội Đồng cho mỗi quận hạt.

- Các ứng cử viên muốn bầu cử vào Hội đồng Thành phố Santa Clara phải là người sống trong quận hạt.

*Chỉ cử tri cư ngụ trong quận hạt mới có thể bầu cho các ứng cử viên Hội đồng Thành phố từ khu của họ.

- Bạn có thể tìm thấy các phiên bản nháp của bản đồ, bao gồm cả khu vực nơi bạn sinh sống, bằng cách truy cập

Trang web thành phố tại: santaclaraca.gov/MeasureA

- Thị trường, Thư ký Thành phố và Cảnh sát trưởng sẽ vẫn được bầu trên toàn Thành phố.

Thiết lập quy trình bỏ phiếu được gọi là “bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng” cho tất cả các ứng cử viên thành phố cho văn phòng.

- Phương thức duy nhất cho việc bỏ phiếu được lựa chọn có thể chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo pháp lệnh.
- Cuộc bầu cử do nhiều phiếu bầu nhất, sẽ tiếp tục được sử dụng để xác định người chiến thắng cho đến khi Văn phòng Cử Tri có thể thi hành phương thức bỏ phiếu mới.

H: "Bầu Chọn Lựa Xếp Hạng là gì?"

Đ: Nếu được các cử tri chấp thuận, Biện pháp A sẽ thực hiện một hình thức Bỏ phiếu Lựa chọn Xếp hạng, đôi khi được gọi là “Bỏ phiếu Tức thì.” Điều này sẽ cho phép cử tri có cơ hội xếp hạng các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên. Cả hai, với số phiếu và thứ hạng sẽ quyết định người chiến thắng. Nếu Biện pháp A được ban hành, Thành phố sẽ tiếp tục sử dụng vào hoạt động giáo dục về Bầu Chọn Lựa Xếp hạng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập santaclaraca.gov/Measure A.

H: Biện pháp A ảnh hưởng đến việc bầu cử Thị trường, Cảnh sát trưởng và Thư ký Thành phố như thế nào?

Trả lời: Thị trường, Cảnh sát trưởng và Thư ký Thành phố sẽ tiếp tục được bầu với số lượng lớn, nhưng cũng sẽ được bầu bằng cách sử dụng biểu quyết Lựa Chọn Xếp Hạng.

Trang web của Thành phố : santaclaraca.gov/MeasureA